



ที่ นม ๐๐๑๘.๑/ว ๙๖๐๐

ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ

พร้อมนี้จังหวัดนครราชสีมาขอส่ง สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๕.๓/ว ๒๘๘๗๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียนมาเพื่อ พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ (กลุ่มงานปกครอง)
โทร/โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๒๑๐๒, ๐-๔๔๒๔-๘๓๒๖

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
รับที่ ๓๖๓๒ เวลา.....
วันที่ - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๔



ที่ มท ๐๓๐๕.๓/ว ๒๔๗๖๑๙
ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.) ตามความต้องการของ ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกรมการปกครองได้รับการจัดสรรทุน ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา Data Analytics จำนวน ๑ ทุน ซึ่งผู้ประสงค์สมัครขอรับทุนฯ จะต้องมีความสมบัติตาม “ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)” ดังนี้

(๑) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน หรือ ข้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำ แต่มิได้รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เป็นลูกจ้างประจำ สังกัดหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรทุน

(๒) สำหรับผู้สมัครคัดเลือกทุนศึกษา (ภูมิภาค) ต้องเป็นผู้มีความสมบัติ ตามข้อ (๑) และต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค หรือ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติงานสังกัดส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือข้าราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค

(๓) ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร

(๔) เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร

(๕) สำหรับทุนที่ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับ วุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติม พร้อมทั้งดาวน์โหลด เอกสารการสมัคร ได้ที่ www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ “ทุนสำหรับข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา”

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรของกรมการปกครอง จึงขอความร่วมมือที่ทำการปกครองจังหวัดประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวให้กับบุคลากรที่สนใจ และดำเนินการเตรียมความพร้อมในการสมัครทุนดังกล่าว โดยกรมการปกครอง (กองวิชาการและแผนงาน) จะแจ้งกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนรัฐบาลให้ทราบในโอกาสต่อไป



กองวิชาการและแผนงาน
ส่วนวิเทศสัมพันธ์
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๖๒๐๔



(เอกสารแนบ)